

TIN TÔN GIÁO

**GIÁO HOÀNG BENEDICTO XVI
THĂM BỒ ĐÀO NHA NHÂN KỈ NIỆM
10 NĂM PHONG CHÂN PHÚC CHO
JACINTA VÀ FRANCESCO**

Theo Hiến pháp năm 1976, Bồ Đào Nha là một nhà nước thế tục. Trong tổng số dân 10,6 triệu người, tín đồ Công giáo chiếm 83% với 21 giáo phận, 4.832 giáo xứ, 52 giám mục, 3.797 linh mục, 198 phó tế vĩnh viễn, 4.044 nữ tu và 445 chủng sinh được đào tạo tại 27 chủng viện và các cơ sở đào tạo khác của Giáo hội.

Ngoài ra, 129.230 học sinh, sinh viên được đào tạo tại 910 cơ sở giáo dục Công giáo, bao gồm: 613 cơ sở mẫu giáo, 216 cơ sở tiểu học, 81 cơ sở trung học. Đại học Công giáo được xây dựng tại 4 thành phố như Lisbon, Braga, Porto và Viseu.

Số cơ sở xã hội mà Giáo hội Công giáo làm chủ bao gồm: 34 bệnh viện, 155 phòng phát thuốc, 799 nhà dưỡng lão và cơ sở cho người tàn tật, 663 trại mồ côi, 462 cơ sở đặc biệt phụ trách việc tái giáo dục và 55 trung tâm tư vấn gia đình.

Lịch sử Công giáo Bồ Đào Nha ghi nhận Đức Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng Lucia, Jacinta và Francesco tại Fatima vào năm 1917. Hai trẻ Jacinta và Francesco đã được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phúc vào năm 2000, còn Lucia qua đời vào năm 2005, ở tuổi 97.

Giáo hoàng Benedicto XVI tới Bồ Đào Nha và Fatima để kỉ niệm 10 năm sự kiện hai bé nói trên được phong chân phúc. Ngài là vị giáo hoàng thứ ba sau Phaolô VI và Gioan Phaolô II hành hương tới Fatima.

Ngày 11 tháng 5 năm 2010, trên đường tới Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, Giáo hoàng Benedicto XVI đã trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Khi nhìn nhận lại các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ Công giáo, Ngài nói: "Các vụ tấn công ngày nay chống lại giáo hoàng, chống lại Giáo hội, các khổ đau của Giáo hội, không chỉ đến từ bên ngoài Giáo hội mà cả từ bên trong, từ tội lỗi hiện nay trong Giáo hội. Cuộc bách hại lớn nhất chống lại Giáo hội không đến từ các kẻ thù ở bên ngoài mà là ở bên trong. Cuộc bách hại thực sự khủng khiếp".

Khi nói tới chủ đề của thư mục vụ mà Giáo hoàng Benedicto XVI đã gửi tới những người

Công giáo Ireland ngày 19 tháng 3 năm 2010, Ngài nói: "Phương thức để sửa chữa tình trạng này nằm trong sự sám hối, trở lại, thanh luyện, cầu nguyện. Nhưng chúng ta cũng biết rằng sức mạnh của cái tốt cũng có đó", và "Sự tha thứ không thay thế công lí".

Khi đề cập tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Châu Âu, Giáo hoàng Benedicto XVI cho rằng, cuộc khủng hoảng này mang yếu tố luân lí. Theo Ngài, chủ nghĩa thực chứng kinh tế không thể bỏ qua thành tố con người và nền đạo đức không thể nằm ngoài kinh tế, nó phải nằm trong chủ nghĩa duy lí kinh tế.

Khi trả lời câu hỏi về sự thách thức của hiện tượng tục hoá ở Bồ Đào Nha, Giáo hoàng Benedicto XVI nhận xét rằng, đây không phải là một cái gì mới mẻ tại nước này, nhưng đây cũng là một thách thức đồng thời cũng là một khả năng lớn.

Đề cập tới chủ đề thần học, Giáo hoàng Benedicto XVI nói: "Lí trí cần phải mở ra trước siêu việt. Sứ vụ của Châu Âu ngày nay là tạo ra một cuộc đối thoại, đưa lí tính và niềm tin vào trong một nền nhân học duy nhất".

Tổng thống Cộng hoà Bồ Đào Nha, Anibal Cavaco Silva đã đón tiếp Giáo hoàng tại sân bay Lisbon. Trong diễn văn chào mừng, Tổng thống Cộng hoà Bồ Đào Nha khẳng định rằng, thế giới ngày nay, đặc biệt do "cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới" đang cần có một lời về "hi vọng", "công bằng" và "tình liên đới".

Trong diễn văn đáp từ, Giáo hoàng Benedicto XVI gửi lời chúc mừng tới toàn thể mọi người dân Bồ Đào Nha, không phân biệt niềm tin và tôn giáo nhân kỉ niệm lần thứ nhất "một trăm năm ngày tuyên bố Cộng hoà" của nước này và khẳng định rằng, Ngài đến "hành hương kính Đức Mẹ Fatima với nhiệm vụ do Đấng Tối Cao trao cho là củng cố anh em mình đang tiến bước trong cuộc hành hương về Trời của họ". Việc Đức Mẹ hiện ra như "một cánh cửa hi vọng Thiên Chúa đã mở ra vào lúc con người đóng cửa không tiếp nhận Người".

Giáo hoàng Benedicto XVI đặt cuộc viếng thăm của Ngài dưới dấu chỉ của đối thoại và hợp tác, đồng thời bác bỏ mọi "đối nghịch đạo đức giữa một hệ thống trần thế và một hệ thống tôn giáo" và nêu lên "vấn đề về ý thức" đặt ra cho "tự do của mỗi người". Ngài cũng nhấn mạnh rằng, việc Bồ Đào Nha chuyển sang chế độ cộng hoà một thế kỉ qua đã mở ra một không gian mới của tự do đối với Giáo hội Công giáo qua sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước.

PV.